

BÁO CÁO

Hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh (Trình HĐND tỉnh khoá XI, Kỳ họp thứ Chín)

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019 như sau:

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2019

1. Việc tham gia chuẩn bị nội dung Kỳ họp:

Nghiêm túc thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh và tích cực tham gia cùng với Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp, chủ động tham mưu chuẩn bị các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội trình tại Kỳ họp thứ Tám, thứ Chín - HĐND tỉnh khóa XI đảm bảo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

2. Hoạt động giám sát: Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức 03 đợt giám sát, gồm:

2.1. Kết quả giám sát “Công trình vệ sinh và việc đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn tỉnh” (Báo cáo số 122/BC-HĐND ngày 13/3/2019 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh).

- Năm học 2018 - 2019 toàn tỉnh có 788 trường, 12.438 nhóm/lớp, 391.645 học sinh, thuộc các cấp học. Hệ thống công trình vệ sinh tại các trường học trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu thiết yếu về vệ sinh trường học; Các trường có bếp ăn cơ bản đảm bảo các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, đến thời điểm giám sát hầu hết các công trình vệ sinh đều chưa đạt chuẩn theo quy định: Phòng đệm, số phòng, số bệ xí, bồn rửa tay và các thiết bị khác còn thiếu; hầu hết các điểm trường lẻ đều không có công trình vệ sinh hoặc có nhà vệ sinh nhưng không có nước sinh hoạt nên không sử dụng được; nhiều công trình vệ sinh tại các trường thiếu nước vào mùa khô. Vẫn còn trường không có khu vệ sinh riêng cho giáo viên và học sinh. Nhà vệ sinh ở các trường hiện nay chỉ đáp ứng được khoảng 50% so với quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục-Đào tạo, Quy định về công tác y tế trường học.

Những kiến nghị đối với UBND tỉnh

- Chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng đề án đầu tư, xây dựng và dành nguồn kinh phí nhất định trong việc quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng công trình vệ sinh hàng năm cho các trường.

